

# Kiểm tra phụ khoa là thăm khám những gì? Sẽ có cảm giác đau không

Bệnh phụ khoa nếu nhầm lâu không cách chữa sẽ ảnh hưởng không tốt đi tới sức khỏe người mang bệnh cùng với có khả năng gây vô sinh. Vì vậy, thăm khám phụ khoa định kỳ là vấn đề làm cấp thiết cùng với cấp thiết với chị em.

Bây giờ nhu cầu khám kỹ càng phụ khoa của phụ nữ ngày càng nâng cao cao, nhưng hầu như tất cả chị em phụ nữ trước lúc đến đang có ý định đi tới thăm khám phụ khoa thường xuyên mang một vấn đề thắc mắc lớn là giá khám kỹ lưỡng phụ khoa bao nhiêu tiền cùng [phòng khám phụ khoa tại Hà Nội](#). Chính Thông qua đó, để giúp chị em hiểu cụ thể hơn về vướng mắc những băn khoăn này, những bác sĩ tư vấn bác sĩ tư vấn sẽ tư vấn thắc mắc này qua nội dung tại bài viết dưới đây nhé.

## Khám kỹ lưỡng phụ khoa là gì?

Khám phụ khoa còn được hiểu là Sự Vòng soát bệnh tật liên quan Đi đến Cơ quan sinh dục của nữ giới, Rõ rệt Khoảng bên trong Tới Ngoài. Kết quả Sau đây Quá trình Khám cẩn thận sẽ Giúp cho nữ giới sớm Phát hiện bệnh, Do đó Giúp họ hiểu được Thắc mắc sức khỏe đang Bất gặp Cần Cùng với phối hợp Với Chuyên gia chuyên khoa đưa ra chiến lược Cách chữa Hiệu quả.

## Giai đoạn phải tới khám phụ khoa

Theo khuyến cáo của chương trình Chăm nom sức khỏe sinh sản thì Các người trong Tuổi sinh sản Mặc dù Đã có Sinh hoạt hay chưa Quan hệ Cùng Có con hay Không có con, Cần Đến Khám kỹ càng phụ khoa định kỳ 6 tháng – 1 năm một lần hoặc Đang có Những Hiện tượng nghi ngờ Bị mắc bệnh phụ khoa như:

Đau đớn bụng dưới hay Cảm giác đau Lúc Hoạt động tình dục.

Ra khí hư Rất nhiều Đang có màu vàng, xanh hoặc Đã có mùi hôi Khó chịu.

Xuất huyết Bất thường Ngoài kỳ kinh hay Lúc Sinh hoạt tình dục

Kinh nguyệt không Luôn.

Bộ phận sinh dục Bất gặp Đau đớn, Ngứa ngứa Nóng rát hoặc Mọc Mụn...

Trước Lúc kết hôn Cùng trước Khi Mang bầu.

Nguyên nhân Mắc bệnh phụ khoa Tại nữ

Theo Khảo sát của Bộ Y tế, Đang có Đến 90% Chị em phụ nữ Việt Nam Bị bệnh phụ khoa ít nhất 1 lần trong đời. Nguyên nhân Đa phần khiến Phụ nữ Bị mắc Các Căn bệnh phụ khoa là:

Thói quen Sinh hoạt không lành mạnh: Phần nhiều Người phụ nữ Có thói quen Tắm Khu vực kín không sạch sẽ, mặc đồ quá chật, không Thay đồ lót Thường khiến Vi rút, nấm sinh sôi Và Gây nên bệnh.

Mất cân bằng nội tiết tố: Mất cân bằng nội tiết tố cũng khiến Khuẩn dễ tấn công Và Gây nên bệnh phụ khoa hơn.

Nhiễm nhiễm: Mặc chung quần áo Cùng Người mắc bệnh, Sinh hoạt tình dục không lành mạnh khiến Người phụ nữ Bị Truyền nhiễm Các Kiểu bệnh Khoảng người Khác.

Lựa chọn đơn vị Khám kỹ càng Cách điều trị Đảm bảo

Nhu cầu Thăm khám phụ khoa Nâng cao cao Cần phải cũng Đã có Phần lớn đơn vị Kiểm tra Cách chữa bệnh Nổi trên thị trường. Để tìm kiếm đơn vị Khám cẩn thận bệnh Đảm bảo, Chất lượng an toàn bạn hãy Dựa vào Một số Tính sau:

Địa chỉ vật chất: Khám kỹ càng Tại Bệnh viện Đã có Dụng cụ thiết bị Tiên tiến Cùng đáp ứng Tiêu chuẩn y tế Để Nhận ra đúng bệnh.

Hệ thống y bác sĩ: Thăm khám Chữa trị bệnh Tại Cơ sở Có Hệ thống y Bác sĩ dày dặn Trình độ, Kinh nghiệm cao Cùng với tận tâm Cùng với ngành. Bạn Có khả năng Khám kỹ càng Nhận xét thâm niên, bằng cấp, chứng chỉ của Những Chuyên gia Cùng với xem Những Nhận xét của Người nhiễm bệnh Từng Khám kỹ lưỡng bệnh.

Vướng mắc vệ sinh: Phòng tránh ố sạch sẽ, Thiết bị Khám bệnh Chất lượng Tắm Nhằm Phòng ngừa Lan nhiễm bệnh Từ Người có bệnh này sang Người bệnh Không bình thường. Vấn Nhằm Tắm rửa Cùng với an toàn Phải được đặt lên Chủ yếu.

## Phác đồ khám kỹ càng phụ khoa

Khi tới [khám phụ khoa ở đâu tốt nhất](#), bạn sẽ được khám kỹ càng rõ rệt cả bên ngoài lẫn bên trong của bộ phận sinh dục, đồng thời làm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm chẩn đoán bệnh nhẹ nhàng nhất. Quy trình khám phụ khoa gồm 5 bước chính sau đây:

Bước 1: Người mang bệnh Tiến hành làm đăng ký Khám kỹ càng phụ khoa

Bước 2: Chuyên gia Tiến hành Thăm khám lâm sàng Ngoài Khu vực kín

Bước 3: Khám kỹ lưỡng Kỹ càng bên trong Vùng kín: Chuyên gia chuyên khoa hỏi Trạng thái thực tế của Người bị bệnh Cùng với bắt đầu Thực thi Khám kỹ càng bên trong Khu vực kín

Bước 4: Sau khi Thăm khám lâm sàng, Bác sĩ tư vấn sẽ Thực thi Những xét nghiệm chuyên sâu:

Cùng Phụ nữ chưa Quan hệ sẽ làm siêu âm ổ bụng, Chị em đã Sinh hoạt làm siêu âm đầu dò. Những siêu âm này Giúp cho Thông tin về được Tình trạng thực tế của buồng trứng, tử cung Cùng với Bộ phận sinh dục.

Tiến hành xét nghiệm dịch âm đạo Giúp cho Nhận thấy Quá trình Xuất hiện củacác Vi khuẩn, nấm đường sinh dục...và Những Nguyên nhân Bất bình thường Gây bệnh phụ khoa.

Xét nghiệm Pap smear Cùng HPV Giúp Nhận biết, Nhận diện sớm bệnh ung thư cổ tử cung

Làm xét nghiệm hormon Để Khám cẩn thận, Thông tin về Hoạt động của noãn, buồng trứng.

Bước 5: Bác sĩ tư vấn Phỏng đoán Cùng với đưa ra Cách thức Trị trong Trường hợp Người bị bệnh Bị bệnh phụ khoa.

Nên Để ý điều gì Để Thăm khám phụ khoa hiệu quả?

Để Vấn đề Khám phụ khoa được diễn ra thuận lợi Cùng với Hiệu quả, Chị em phụ nữ Cần Để ý Thực hiện Một vài điều sau:

Vệ sinh Khu vực kín trước Lúc Tới Khám phụ khoa, không Sử dụng Những Căn dung dịch Tắm.

Không Sinh hoạt tình dục ít nhất trong Cỡ 2-3 Ngày trước Lúc Đi Khám cẩn thận.

Không Khám phụ khoa Nếu Bản thân đang trong Thời gian nguyệt san.

Mặc trang phục rộng rãi Để tiện Khám kỹ lưỡng.

Giữ Trạng thái tâm lý thoải mái, bình tĩnh Khi Khám kỹ càng Cùng Trao đổi Tình trạng bệnh Cùng với Bác sĩ tư vấn.

## Giá khám cẩn thận phụ khoa hiện tại là bao nhiêu?

Hiện nay, bạn Có thể Khám cẩn thận phụ khoa Ở Rất đông Trung tâm y tế, Cơ sở y tế trên cả nước vô Với tiện lợi Cùng Ngay lập tức. Hiện nay [khám phụ khoa giá bao nhiêu](#) tại các địa chỉ này cũng có rất đông lạ biệt tuy nhiên nhìn chung phụ thuộc vào những yếu tố như:

Đảm bảo khám: bao gồm Những Thiết bị, Chuyên môn Chuyên gia Khám cẩn thận Cùng với Uy tín dịch vụ Tại mỗi Cơ sở, Bệnh viện.

Số lượng xét nghiệm Cùng với danh mục Cần phải Thăm khám phụ khoa: yếu tố này Tùy thuộc vào Từng Người nhiễm bệnh, bạn sẽ được Tư vấn xét nghiệm Cùng với danh mục Khám cẩn thận phù hợp Cùng với Tình trạng sức khỏe của Chính mình.

Bảo hiểm: Những Trung tâm y tế Hiện nay Thường xuyên Có Chăm nom thanh toán bảo hiểm y tế Cùng bảo hiểm của Những công ty, Nếu như Người bệnh Dùng bảo hiểm này thì Phí cũng Hạn chế khá đáng kể.

Tại Những Cơ sở y tế phụ khoa Khu vực tư nhân, Phí Kiểm tra phụ khoa cơ bản dao động Từ 350.000 – 750.000đ. Điểm mạnh là Thời kỳ Khám được Thực thi khá nhanh, không Cần chờ đợi lâu, dịch vụ tốt Tuy nhiên Cần tìm Địa chỉ Chất lượng, Chi phí niêm yết minh bạch Cùng Chuyên gia chuyên khoa Khám cẩn thận Có Trình độ Cùng Chuyên môn Trình độ cao.

Ở Ở Những Cơ sở y tế công, Khu bạn Có khả năng Khám kỹ lưỡng Cùng với thẻ bảo hiểm y tế thì Giá Để Kiểm tra phụ khoa cơ bản Thường khá thấp, chỉ Từ 100.000 – 300.000đ. Song, Nếu như bạn không được Chăm nom bảo hiểm y tế, Chi phí Thăm khám Ở đây khá cao, Có thể lên Đi đến 1 – 2 triệu đồng.

Đặc biệt Hiện tại Ở Phòng khám Phụ sản An Thịnh sẽ gửi tặng Những suất Khám cẩn thận phụ khoa miễn Phí cho Những Chị em phụ nữ Lúc Khám kỹ càng lần đầu , Nhằm Bồi vậy chủ động trong Việc Khắc phục Những Vấn đề về sức khỏe phụ khoa, như Nhiễm trùng, Vi rút tử cung, Các khối u, ung thư phụ khoa.

## Danh sách 6 cơ sở y tế khám kỹ lưỡng sản phụ khoa tốt bậc nhất Hà Nội

Bạn có khả năng tới các trung tâm y tế cùng với phòng khám phụ khoa nhằm được khám cẩn thận. Song, người phụ nữ cũng cần phải lưu tâm phải quyết định những [địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#), đảm bảo.

### 1. Khoa Phụ sản - Cơ sở y tế Bạch Mai

Đây là một trong Những Cơ sở Khám sản phụ khoa Uy tín Hàng đầu Ở Hà Nội. Những y Bác sĩ chuyên khoa công tác Tại Trung tâm y tế Bạch Mai Thường xuyên là Những Bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực phụ sản. Đảm bảo Khám kỹ lưỡng Cách điều trị bệnh Luôn không ngừng được Tăng nhờ Quá trình đầu tư dành cho Hệ thống Trang bị Tiên tiến. Đồng thời, Phòng khám Bạch Mai cũng Thường xuyên cập nhật Phần đông ứng dụng Kỹ thuật Tiên tiến vào công tác Thăm khám Chữa trị bệnh.

Địa chỉ: Số 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

### 2. Khoa Sản Phụ khoa - Phòng khám Đại học Y Hà Nội

Đây là khoa chuyên cung cấp Các dịch vụ Thăm khám Và Cách điều trị Các bệnh về tử cung, âm đạo, buồng trứng; cũng như Những Cấp độ Biến đổi kinh nguyệt, khí hư Không bình thường. Đây cũng là Cơ sở Uy tín nhận Thăm khám Và Điều trị Các chứng bệnh vô sinh, hiếm muộn Tại nữ giới,...

Trung tâm y tế cũng Đặc biệt Lưu ý Đến Vấn đề đầu tư Và nâng cấp Đội ngũ Trang bị Và máy móc Hiện đại Để Chăm sóc tốt cho công tác Khám kỹ lưỡng, Điều trị bệnh. Phòng khám còn là Địa điểm quy tụ hàng loạt Những giáo sư, tiến sĩ Cùng Chuyên gia đầu ngành, Chuyên môn cao. Với nền tảng vững chắc Như thế, khoa Sản Phụ khoa thuộc Trung tâm y tế Đại học Y Hà Nội là một trong Các Địa chỉ Khám cẩn thận sản phụ khoa Chất lượng Hàng đầu cho Chị em phụ nữ.

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

### 3. Phòng khám Phụ sản Hà Nội

Cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội được biết Đến như một Cơ sở y tế chuyên sâu về sản phụ khoa Ở Hà Nội. Đây cũng là Bệnh viện tuyến cuối trong chuyên ngành Sản khoa. Tới Cùng Phòng khám Phụ sản Hà Nội, mẹ Có khả năng chủ động đăng ký Kiểm tra Và Trị Tại Từng chuyên khoa phù hợp. Hiện giờ, Cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội Đã có 2 Địa điểm, cụ thể:

Địa điểm 1: Số 929 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại Phòng khám này Đã có Những chuyên khoa liên quan Đến phụ sản như sau:

Khoa Khám kỹ càng sản tự nguyện, Tầng 2 nhà B.

Khoa Khám phụ khoa tự nguyện, Tầng 1 nhà B.

Khoa Thăm khám bệnh, Tầng 1 nhà C.

Cơ sở 2: Số 38 Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

#### 4. Cơ sở y tế Phụ sản Trung ương

Đây là Bệnh viện Hàng đầu về lĩnh vực Sản Phụ khoa Không những của Hà Nội, mà còn là của cả nước. Trung tâm y tế Phụ sản Trung ương quy tụ Đội ngũ Các Bác sĩ chuyên khoa đầu ngành Có Chuyên môn cao trong Khám cẩn thận Cùng Trị Những Vướng mắc sản phụ khoa. Bên ngoài ra, Trung tâm y tế còn đầu tư Hệ thống Dụng cụ y tế rất Tiên tiến Để Có nguy cơ Nâng cao Nhanh chóng Khám Cùng Nhận thấy Hiệu quả.

Thêm một thông tin rất hữu ích Nhằm ba mẹ biết Lúc Đi đến Thăm khám Ở Phòng khám Phụ sản Trung ương. Rõ ràng, Phòng khám Có 2 dịch vụ gồm: Khám cẩn thận bệnh Thường Và Khám kỹ càng theo yêu cầu. &Rlm;Theo đó, ba mẹ Có nguy cơ sắp xếp Thời điểm Đi đến Khám theo điều kiện kinh tế Cùng với nhu cầu Khám kỹ lưỡng của Mình.

Địa chỉ:

Khoa Khám cẩn thận thường: Nhà G, số 43 Tràng Thi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoa Khám kỹ lưỡng theo yêu cầu: 56 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

#### 5. Khoa Phụ sản - Trung tâm y tế Trung ương Quân đội 108

Phòng khám Trung ương Quân đội 108 là Phòng khám Chất lượng thuộc top đầu cả nước Cùng Đa số chuyên khoa Khác lạ nhau, chứ Không chỉ chuyên khoa phụ sản. Những mẹ hoàn toàn Có thể tìm Đi tới đơn vị Nhằm Kiểm tra Chữa Những Vướng mắc liên quan Đi sản phụ khoa.

Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

#### 6. Bệnh viện sản phụ khoa Thái Hà

Một trong Các Trung tâm y tế sản phụ khoa Hà Nội Xuất hiện tiếng là Trung tâm y tế Sản trong Cơ sở y tế đa khoa Thái Hà. Cơ sở y tế sản Đã có Số nhiều dịch vụ Khác lạ nhau như Cách chữa Viêm nhiễm phụ khoa, Kiểm tra thai... Với Trang thiết bị y tế Hiện đại Cùng môi trường Thăm khám rộng rãi, thoải mái.

Tại đây đang có chuyên gia nguyễn thị bình nguyên là bác sĩ tư vấn mọc tiếng với trình độ sản phụ khoa, sinh sản cho nữ giới.

Chi phí kiểm tra điều trị bệnh ở đây công khai rõ ràng. Bên cạnh đó còn đang có số nhiều ưu đãi hấp dẫn bất thường cho khách hàng.

Tham khảo:

- [Vá màng trinh mất bao nhiêu tiền](#)
- [Nổi mụn ở vùng kín là bệnh gì](#)